



ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา ได้รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

(ก) รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร

มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลาได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร คือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่สมัคร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น

สำหรับผู้ที่มีชื่อและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบภายในวัน และเวลา ตามที่กำหนดถูกต้อง แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร โปรดนำหลักฐานการสมัครติดต่อกับงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๓๖๐๓๙ - ๘๑ ต่อ ๑๑ ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อเข้ารับการเลือกสรรฯ เพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ ในครั้งนี้

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มาเข้ารับการสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสวนตุล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา (รายงานตัวเวลา ๐๘.๔๕ น.)

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย (สุภาพสตรีสวมประโปรงและรองเท้าวัดสั้นหรือรองเท้ายืด สุกภาพบุรุษงดเสืยัดคอกลม, กางเกงยีนส์ และรองเท้าเตอะ) และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และเลขประจำตัวสอบ
๓. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ซึ่งระบุเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก อย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดงในวันสอบด้วย

๔. ไปถึง...

๔. ไปถึงสถานที่สอบตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ดำเนินไปแล้วกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการสอบก็ได้

๕. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ โดยเคร่งครัด

๖. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

๗. เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องออกจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้เข้าสอบท่านอื่น

๘. ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รักษาระยะห่างจากบุคคลอื่นไม่น้อยกว่า ๑-๒ เมตร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าอาคารสนามสอบ และหลีกเลี่ยงการพูดคุยกันโดยไม่มีความจำเป็น

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบในข้อ (ค) อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการเลือกสรร

(ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา และทางเว็บไซต์ <https://ddc.moph.go.th> สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายเฉลิมพล โอสถพรพมา)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
แนบท้ายประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

เลขประจำตัวผู้สมัคร	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล
๑	นางสาว	ณัฐวรรณ	มานะศิริ
๒	นางสาว	นุรีฮัน	ปะเตลေး
๓	นางสาว	จิวารีย์	มะลี
๔	นางสาว	พาอียะห์	รือละ
๕	นางสาว	นุรีดา	อีเมทา
๖	นางสาว	กัณฑ์พิชญา	สุวรรณรัตน์
๗	นางสาว	ชญาภรณ์	ศานติชาติศักดิ์
๘	นางสาว	เมธาวี	มาลินี
๙	นางสาว	ยีสมนิ	ยี่เร็ง
๑๐	นางสาว	ญาริยะห์	อาแซ
๑๑	นางสาว	สุนีย์	จอแม
๑๒	นาย	ชญานิน	จันทร
๑๓	นางสาว	สุธัญญา	ถนัดอักษร